

นิทานสอนใจเรื่อง คนตักน้ำกับถังน้ำแตก

" ชายจีนคนหนึ่ง "แบกถังน้ำสองใบไว้บนบ่าเพื่อไปตักน้ำที่ริมธารถังน้ำใบหนึ่งมีรอยแตก.. ในขณะที่อีกใบหนึ่งไร้รอยตำหนิ และสามารถบรรจุน้ำกลับมาได้เต็มถังแต่ด้วยระยะทางอันยาวไกล.. จากลำธารกลับสู่บ้าน..จึงทำให้น้ำที่อยู่ในถังใบที่มีรอยแตกเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียว เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ดำเนินมาเป็นเวลา ๒ ปีเต็มที่คนตักน้ำสามารถตักน้ำกลับมาบ้านได้หนึ่งถังซึ่งซึ่งแน่นอนว่าถังน้ำใบที่ไม่มีตำหนิจะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่เดียวกันถังน้ำที่มีรอยแตกก็รู้สึกอับอายต่อความบกพร่องของตัวเองมันรู้สึกโศกเศร้ากับการที่มันสามารถทำหน้าที่ได้เพียงครึ่งเดียวของจุดประสงค์ที่มันถูกสร้างขึ้นมา หลังจากเวลา ๒ ปีที่ถังน้ำที่มีรอยแตกมองว่าเป็นความล้มเหลวอันขมขื่นวันหนึ่งที่ข้างลำธาร มันได้พุดกับคนตักน้ำว่า..ข้ารู้สึกอับอายตัวเองเป็นเพราะรอยแตกที่ด้านข้างของตัวข้า.. ทำให้น้ำที่อยู่ข้างในไหลออกมาตลอดเส้นทางที่กลับไปยังบ้านของท่าน คนตักน้ำตอบว่า.. เจ้าเคยสังเกตหรือไม่ว่า..มีดอกไม้เบ่งบานอยู่ตลอดเส้นทางในด้านของเจ้า.. แต่กลับ..ไม่มีดอกไม้อยู่เลยในอีกด้านหนึ่งเพราะข้ารู้ว่าเจ้ามีรอยแตกอยู่ข้างจึงได้หว่านเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ลงข้างทางเดินด้านของเจ้าและทุกวันที่เราเดินกลับ ... เจ้าก็เป็นผู้รดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเป็นเวลา ๒ ปี ที่ข้าสามารถที่จะเก็บดอกไม้สวย ๆ เหล่านั้นกลับมาแต่งโต๊ะกินข้าว ถ้าหากปราศจากเจ้าที่เป็นเจ้าแบบนี้แล้ว ... เราก็คงไม่อาจได้รับความสวยงามแบบนี้ได้ 'คนเราแต่ละคนย่อมมีข้อบกพร่องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่รอยตำหนิและข้อบกพร่องที่เราแต่ละคนมีนั้นอาจช่วยทำให้การอยู่ร่วมกันของเราน่าสนใจและกลายเป็นบำเหน็จรางวัลของชีวิตได้.. สิ่งที่ต้องทำ..ก็เพียงแค่อยอมรับคนแต่ละคนในแบบที่เขาเป็น.. และมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของ พวกเขาเหล่านั้นเท่านั้นเอง..

ข้อคิด : มองโลกหลายๆด้าน..

เพราะคนเราไม่ได้มีแต่ข้อเสียเท่านั้น

น้ำทั้งมหาสมุทรก็จมเรือลำน้อยไม่ได้ถ้า

ไม่ปล่อยให้มันไหลเข้ามาภายใน

เรื่องร้ายๆในชีวิตก็ทำร้ายคุณไม่ได้

ถ้าไม่ปล่อยให้มันไหลเข้ามาในใจ

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขอส่งมอบ ๓ สิ่งอย่าง...ที่ดี

ให้กับท่านที่เข้ามาอ่านบทความนี้เพื่อเป็นวิทยาทานในการดำรงชีวิต

๓ สิ่งอย่างที่ไม่ไปแล้วไม่หวนกลับมา . เวลา . ชีวิต. วัยหนุ่มสาว

๓ สิ่งอย่างที่ทำให้กลายเป็นคน . อารมณ์หงุดหงิด . ความหยิ่งยะโส . นิสัยขมขื่น

๓ สิ่งอย่างที่ไม่ควรละทิ้ง . ไม่มีเดห์เหี้ยม . มีความคิด . มีความหวัง

๓ สิ่งอย่างที่ไม่ประเมินค่าไม่ได้ . ความรัก. ความดีและความซื่อสัตย์ . มิตรภาพ

๓ สิ่งอย่างที่ไม่แปรปรวนไม่แน่นอน. ความสำเร็จ. ความร่ำรวย. ความฝัน

๓ สิ่งอย่างที่ยุติผลสำเร็จ . เหมาะกับเวลา . เหมาะกับสถานที่ . ความสามัคคี

๓ สิ่งอย่างที่ต้องถนอมรักษา. นิตยสารตา. บุตร. ผู้อาวุโส/บรรพบุรุษ

๓ สิ่งอย่างของการทำงาน . มีเป้าหมาย . มีวิธีการ/ขั้นตอน. มีการปรับปรุง

๓ สิ่งอย่างในการคบมิตร . มีความซื่อสัตย์ . มีความเสียสละ. ไม่เห็นแก่ตัว

๓ สิ่งอย่างที่ดีควรยึดมั่น. โอกาส. ชีวิต. การครองคู่

ด้วยความปรารถนาดีจาก กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม